

Em nghĩ gì về câu ca dao: *“Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng. Con nuôi cha mẹ tính tháng, tính ngày”*. Áp dụng vào cuộc sống tân tiến, nhiều nhu cầu vật chất của thế kỷ 21 này, **em cho biết ý kiến của em về “ công đức sinh thành” to lớn của ba mẹ có cần được đền đáp không?**

Laura Pham

"Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng. Con nuôi cha mẹ tính tháng, tính ngày."

Câu ca dao mà Ông Bà xưa thường nói thật là đúng nghĩa. Công nuôi dưỡng dục của cha mẹ không thể tính hết được, nhưng cha mẹ không bao giờ nghĩ là nuôi con lớn để sau này được đền đáp lại.

Theo y kiến của con, cho dù ở bất cứ thế kỷ nào, hiện đại, tân tiến văn minh đến đâu thì công ơn của cha mẹ đã sinh ra con và nuôi con khôn lớn vẫn luôn cần được đền đáp. Đền đáp không phải bằng tiền bạc mà phải bằng tình thương yêu kính trọng cha mẹ và luôn làm cha mẹ vui tươi hạnh phúc.

Con nghĩ con không cần "tính tháng, tính ngày." Vì bố mẹ của con không có tính tháng, tính ngày khi mà nuôi con. Bố mẹ làm rất cực khổ lúc nào cũng thương và lo lắng cho con không ngại thời gian, tiền bạc, và công sức. Mỗi khi con bệnh bố mẹ thức khuya dậy sớm để chăm sóc cho con. Nay con đã khôn lớn nhưng bố mẹ vẫn lo từng chút như là đưa con đi học Việt Ngữ mỗi chủ nhật, đi Hướng Đạo mỗi thứ bảy, và đi học đàn mỗi thứ tư. Bố mẹ tạo cho con có được mọi thứ. Bố mẹ lo cho con còn hơn cả bản thân bố mẹ nữa. Con luôn biết ơn bố mẹ và con sẽ cố đền đáp công ơn bố mẹ bằng cách luôn làm cho bố mẹ có được một gia đình ấm áp, chăm sóc bố mẹ khi bệnh yếu hoặc đơn giản là phải nói "cám ơn" và "con thương bố mẹ nhiều."

Con không cần đợi đến khi con lớn để đền đáp lại. Bố mẹ làm cực khổ để tạo cho con nhiều cơ hội tốt thì con sẽ dùng những cơ hội đó để đáp trả công ơn bố mẹ chẳng hạn như là con sẽ nói tiếng Việt con học ở Việt Ngữ khi nói chuyện với bố mẹ hoặc gia đình, con sẽ dùng các điều luật con học ở Hướng Đạo để trở thành một người tốt hơn, và con sẽ đánh đàn khi bố mẹ mệt và muốn thoải mái. Và con luôn nghe lời, lễ phép kính trọng người lớn. Ở trường học con sẽ cố học chăm chỉ để được điểm cao vì con biết bố mẹ sẽ vui lòng lắm. Bố mẹ luôn ước mong con học giỏi để sau này có tương lai tốt đẹp hơn. Con quyết tâm học thật giỏi để được học bổng và bố mẹ sẽ không phải cực khổ lo lắng tiền học cho con nữa. Con biết là khi con thành công, bố mẹ sẽ hạnh phúc.

Con nguyện sẽ chăm sóc cho bố mẹ, dành nhiều thời gian với bố mẹ. Như là làm việc xong về nhà ăn cơm tối với bố mẹ, con sẽ đọc báo cho bố mẹ khi mắt không rõ, con sẽ tắm cho bố mẹ khi cơ thể già yếu, và con sẽ luôn thương bố mẹ như là bố mẹ đã thương yêu con.